



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายในการจัดการโรคติดเชื้อในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ผลักดันให้พันธกิจของคณะไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ คณะจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง ปฏิบัติงานได้ เริ่มตั้งแต่ก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน หลังจากบรรจุเข้าปฏิบัติงานแล้ว และการบริหารจัดการบุคลากรเมื่อสัมผัสผู้ป่วย หรือป่วย ทั้งการรักษา การหยุดงานเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น และไม่แพร่เชื้อต่อจากการทำงาน

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ขอกำหนดนโยบายในการจัดการโรคติดเชื้อในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีการประเมินสุขภาพบุคลากรก่อนและหลังเข้าปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้

1. การประเมินสุขภาพบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน

การตรวจสุขภาพบุคคลก่อนเข้าทำงานประกอบด้วย การซักประวัติเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออันตรายจากการทำงาน โรคประจำตัว อาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับงานแต่ละหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าบุคคลมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์ ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์แบ่งบุคลากรออกเป็น 4 กลุ่มตามความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยจำแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และโอกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. การประเมินและจัดการสุขภาพหลังปฏิบัติงาน

2.1 บุคลากรต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองภูมิคุ้มกันและตรวจสุขภาพประจำปีตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด

2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ทุกคนต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามแนวทางที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2.3 บุคลากรที่ป่วยด้วยอาการที่อาจเป็นโรคติดเชื้อที่สำคัญตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เพื่อรายงานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแนวทางปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕A กันยายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โฉงนภีวัฒน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ก่อนบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดการโรคติดเชื้อในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ประกอบกับมาตรฐานเชิงนโยบายเรื่อง "การคัดกรองภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่
สำคัญก่อนการปฏิบัติงาน" โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มี
การคัดกรองภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการคัดกรองและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
โอกาสในการที่บุคลากรใหม่จะติดเชื้อโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น ส่งผล
ให้คณะแพทยศาสตร์มีบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะทำงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะแพทยศาสตร์ขอกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในคณะ
แพทยศาสตร์ทุกคน ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือ หลักฐานการตรวจเลือดพบภูมิคุ้มกันตาม
รายการที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กำหนดให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะกำหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้กับบุคลากรที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณกิจ โสภณวิวัฒน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

ปฏิบัติหน้าที่ ตามลักษณะงาน		ประเภท Category	วัคซีน (Vaccine)				
สัมผัสเลือด	ดูแลผู้ป่วย/ สัมผัสผู้ป่วย		อีสุก อีใส (Varicella)	หัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR)	บาดทะยัก คอตีบ โสกรน (T Dap)	ไขหวัดใหญ่ (Flu)	ตับ อักเสบบี (Hep B)
สัมผัส	สัมผัส	A	✓	✓	✓	✓	✓
สัมผัส	ไม่สัมผัส	B	✓	✓		✓	✓
ไม่สัมผัส	สัมผัส	C	✓	✓	✓	✓	
ไม่สัมผัส	ไม่สัมผัส	D	✓	✓			